



999 INVESTMENTS and REALTY & REAL ESTATE SCHOOL

Bài & hình: LINH VY



Anh Paul Nguyễn, President | Broker của công ty 999 Investments & Realty.

Dịch vụ mua bán, đầu tư nhà, đất, cơ sở thương mại, chung cư, cao ốc
Các chương trình mượn nợ & trường dạy địa ốc tại Quận Cam

Ông bà ta thường nói có an cư thì mới lạc nghiệp! Thật vậy, căn nhà là một điều quan trọng và cũng là điều căn bản nhất của đời sống gia đình. Có nhà, cuộc sống chúng ta mới thoải mái và có thể an tâm hơn để lo việc mưu sinh và tạo dựng sự nghiệp vững chắc hơn.

Khi khách hàng đến với 999 Investments & Realty là đến với một dịch vụ chuyên nghiệp và đầy niềm tin tưởng vào kết quả tốt đẹp của công việc, bởi vì tại đây có đầy đủ các dịch vụ dành cho người đi mua nhà, bán nhà hoặc những vấn đề liên quan đến tài chính (financial institution).

Tại công ty 999 Investments & Realty, có hai dịch vụ chính, đó là: Mua bán nhà, các dịch vụ tài trợ, tái tài trợ (loans) và dạy địa ốc.

1. Mua bán nhà (Real Estate Division)

Công ty 999 Investments & Realty là một công ty chuyên nghiệp và uy tín, luôn luôn có tinh thần giúp đỡ tận tình cho những khách hàng nào có nhu cầu mua nhà, bán nhà hay có nhu cầu liên quan đến việc mượn nợ (loans) hoặc tìm cho mình một chương trình "loan" phù hợp cho từng hoàn cảnh và nhu cầu của khách hàng.

Công ty 999 Investments có những chương trình mượn nợ sau đây:

-Tái tài trợ/Mua nhà

(Refinancing/Purchase Loans)

-Lãi suất cố định/ Lãi suất thay đổi (Fixed Rates/Adjustable Rates)

-Conventional Loans/ Jumbo Loans

-Chương trình cho cựu quân nhân (VA Veterans Loans)

-0.0 points/\$0.0 costs loan products

2. Trường dạy Địa Ốc và Loan Officer (Education Division)

Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc tìm và chọn cho mình một ngành nghề tương đối ổn định và thời gian làm việc không quá khuôn mẫu và khắc nghiệt, quả là điều vô cùng quan trọng, thiết thực và lý tưởng cho nhiều đối tượng khác nhau như: Sinh viên, phụ nữ với con nhỏ, người già hoặc những người yếu chuộng công việc tự do và tự làm chủ cho bản thân mình, mà cũng kiếm được một số tiền không nhỏ hàng tháng. Sau khi hoàn tất chương trình học địa ốc tại đây, công ty sẽ nhận vào làm việc thực tập (training) miễn phí trong thời gian chờ nhận việc làm.

Với một bằng địa ốc trong tay, bạn có thể giúp khách hàng trong việc mua bán nhà cửa, các cơ sở thương mại, hoặc trở thành một nhân viên chuyên nghiệp về lĩnh vực quản lý địa ốc. Tất cả những công việc trên

đều cần đến sự hiểu biết chuyên nghiệp và thông qua những lớp huấn luyện, đào tạo và có bằng cấp về ngành địa ốc. Vì vậy, bằng địa ốc đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp bạn thay đổi một cuộc sống mới, tốt đẹp và đầy tiềm năng.

Với hơn sáu năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và giảng dạy về lĩnh vực địa ốc, công ty 999 Investments & Realty College hiểu được sự quan trọng về giá trị của việc theo ngành nghề địa ốc mà các bạn đã chọn lựa theo học tại đây. Ngoài việc các bạn có cơ hội được học hỏi một chương trình học bổ ích, thông tin địa ốc chính xác và được cập nhật hóa thường xuyên, chúng tôi còn có những chuyên viên về địa ốc đầy tự tin, uy tín và tận tụy với công việc giảng dạy, để hướng dẫn và trả lời những câu hỏi dù khó nhất hay phức tạp nhất qua cách giảng giải dễ hiểu và chính xác nhất.

Ngoài ra, 999 Investments & Realty College còn cung cấp pre-licensing and những lớp học tiếp theo và nâng cao cho những chuyên viên bán nhà (salesperson), loan officers hoặc real estate brokers hành nghề tại tiểu bang California.

Hãy liên lạc trực tiếp với văn phòng và Trường Địa Ốc 999 Investments and Realty Inc. để quý vị có thêm những thông tin

giá đặc biệt thiết thực, cụ thể về ba loại sau đây:

-Salesperson License Package

-Broker License Package

-Affordable Continuing Education

Anh Paul Nguyễn, chủ nhân của công ty 999 Investments & Realty cho biết: "Công ty của chúng tôi có giảng dạy những lớp học đòi hỏi 45 giờ (individual 45 hour Courses) sau đây:

- Real Estate Principles
- Real Estate Practice
- Real Estate Law
- Real Estate Appraisal
- Real Estate Finance
- Real Estate Economics
- Property Management
- Mortgage Loan

Brokering and Lending.

"Trường của chúng tôi hiện có sự kết hợp với trường đại học American Premier University, là một chương trình giảng dạy trên mạng lưới Internet

với những kiến thức rất cơ bản và thiết thực giúp cho sinh viên theo học có thêm nhiều khái niệm về lĩnh vực kinh doanh nói chung và về lĩnh vực bất động sản nói riêng!"

Mọi chi tiết về các dịch vụ mua bán và mượn nợ (loans), hoặc về chương trình học địa ốc và giá cả xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với anh Paul Nguyễn.



CA State Board License, sách học & License địa ốc của học viên 999 Real Estate School



Các học viên đang theo học lớp địa ốc tại 999 Real Estate School.

999 Investments & Realty | 999 Real Estate School

17111 Beach Blvd., Suite # 206
Huntington Beach, CA 92647

888.283.0999

Xin liên lạc: **Paul Nguyễn, President**

DRE License # 01714869

NMLS License # 237740

Số điện thoại trực tiếp: (949) 678-0681

Số điện thoại văn phòng: (714) 658-5435

E-mail: paul@999investmentsinc.com

Website: www.999investmentsinc.com



Thầy John Nguyễn giải đáp thắc mắc của học sinh.



Các học viên đang theo học lớp địa ốc tại 999 Real Estate School.